

Độc đáo lễ hội “tắm than” của đồng bào dân tộc Dao đỏ

11:50 15/02/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 15-16/02, du khách đến Sa Pa sẽ thực sự bất ngờ và thích thú với lễ hội Pút Tổng vô cùng đặc biệt của người dân tộc Dao đỏ, được tổ chức tại khu vực bản Mây dưới chân núi Fansipan.



Lễ hội “tắm than” giải hạn, cầu may

Pút Tổng, trong tiếng Dao có nghĩa là “tắm than”, là một trong những nghi lễ thiêng liêng nhất trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Dao đỏ. Lễ hội mang ý nghĩa giải hạn, cầu may mắn, sức khỏe, mưa thuận gió hòa và sự bình an trong năm mới. Đồng thời, cũng là ngày cầu siêu cho người đã khuất và cầu an cho người sống. Nhân dịp này, các chàng trai, cô gái khoác lên mình trang phục truyền thống rực rỡ, tề tựu đông đủ để trải hội, tạo nên một không gian đầy năng lượng và đậm đà bản sắc dân tộc.

Khi ghé thăm Fansipan cuối tuần này, du khách sẽ có cơ hội chứng kiến nghi lễ 11 bước, được thể

hiện bởi thầy Mo và các nghệ nhân Dao đỏ. Người tham gia lễ vừa nhảy múa trong âm nhạc, vừa xung tụng thần linh, thể hiện lòng thành kính cao nhất đối với các vị thần và tổ tiên. Các điệu nhảy liên tục đan xen và dồn dập, khiến du khách cảm nhận được sự rung động trong không khí lễ hội.



Một trong những trải nghiệm độc đáo khác không thể bỏ qua tại lễ hội Pút Tổng chính là nghi thức “tắm than” của các đàn ông dân tộc Dao đỏ. Nghi thức bắt đầu khi thầy Mo làm lễ cầu khẩn các vị thần linh của trời, đất, núi, sông bảo hộ cho những người tham gia. Sau đó, ngọn lửa được châm lên, khi củi lửa than hồng bùng cháy dữ dội, các thanh niên trong bản sẽ hòa mình vào điệu múa, nhảy lửa trong tiếng trống chiêng thúc giục, tạo nên một màn trình diễn đầy sức mạnh và kịch tính. Nghi thức này không chỉ là biểu tượng của sự thanh tẩy, mà còn thể hiện niềm tin vào sức mạnh của thần linh, giúp người dân vượt qua khó khăn, đón nhận sự bình an và may mắn trong năm mới.



Lễ hội Pút Tổng năm nay còn đặc biệt hơn khi khu du lịch Sun World Fansipan Legend mời các nghệ nhân đến bản Mây để tái hiện một lễ cưới truyền thống của người Dao đỏ. Du khách sẽ được hòa mình vào không gian của một đám cưới cổ truyền, thưởng thức những điệu múa, những màn hát giao duyên đầy chất thơ.



Bên cạnh đó, nhiều hoạt động phong phú như trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật và những món ăn đặc sắc của người Dao đỏ cũng sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ khi đến Fansipan trải hội đầu xuân.



Sau những phút giây thăng hoa cùng lễ hội, du khách có thể tiếp tục hành trình khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ của Fansipan. Đừng quên ghé thăm đồi hoa hướng dương và các thảm hoa để chụp những bức ảnh đẹp.



Đầu xuân cũng là dịp khách thập phương du ngoạn về Fansipan để chinh phục đỉnh cao, chiêm bái quần thể 12 kiến trúc tâm linh cao nhất Việt Nam. Chắp tay dưới Đại tượng Phật A Di Đà, nguyện cầu một năm mới an lành, hay ngắm nhìn tượng phật Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi sùng sững giữa mây núi bao la, hoặc dạo bước trên con đường La Hán, nơi những bóng đổ huyền cổ thụ hàng trăm năm tuổi tạo nên không gian thanh tịnh, du khách sẽ cảm nhận được sự bình yên, nhẹ nhàng lan tỏa trong tâm hồn.



Nằm tại nơi giao hòa giữa đất trời, nơi hội tụ linh khí của đất nước, Fansipan còn là trung tâm của những sự kiện văn hóa, tâm linh đặc sắc. Sắp tới đây, chương trình giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ vào ngày 17/2 và đại lễ cầu quốc thái dân an hứa hẹn thu hút đông đảo du khách, tăng ni, Phật tử cả nước.

Thiên nhiên hùng vĩ, không khí lễ hội sống động và quần thể tâm linh kỳ vĩ, thanh tịnh trên đỉnh núi, Fansipan vẫn đang là điểm đến du xuân đầu năm lý tưởng, để du khách khám phá một miền văn hóa Tây Bắc đầy sức sống và linh thiêng.

Như Anh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/doc-dao-le-hoi-%E2%80%9Ctam-than%E2%80%9Dcua-dong-bao-dan-toc-dao-do>